

# ได้กัวันวาน...ได้กัวันนี้

พุทธทรัพย์ มณิศริ

อดีตที่ปรึกษาาระบบราชการ

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) สำนักงาน ก.พ.

**ฉบับที่แล้ว** ลุงได้เล่าถึงวิธีการหารายได้ระหว่างเรียน ได้ลองเอาไปใช้กันหรือเปล่า คราวนี้ลุงมีเรื่องของเทคนิควิธีการเรียนหนังสือแบบง่ายๆ ที่ลุงใช้อย่างได้ผลมาแล้ว มาฝากกัน

หนูคงจะทราบกันดีนะว่า หน้าหลักของนักเรียน คือ “เรียนหนังสือ” ไม่ว่าจะมีงานใดๆ ก็ตาม แม้กระทั่งงานที่หาระหว่างเรียน แต่งานเหล่านั้น รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องการเรียน ไม่ใช่งานหลักของนักเรียนหรอก เพราะเป็นแค่เพียงงานอดิเรกเท่านั้น ลุงนั้นโชคดีที่มีพ่อซึ่งเข้าใจในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน แม้ว่าพ่อของลุงจะมีความรู้เพียงอ่านออกเขียนได้ แต่พ่อของลุงก็ส่งเสริมให้ลูกได้เรียน และไม่ยอมให้ลูกทำงานบ้านอย่างอื่นมากนัก จนเสียเวลาในการเรียน พ่อของลุงมักพูดกับแม่หรือพี่ๆ ของลุงว่า “ถ้ามันอ่านหนังสือ อย่าไปยุ่งกับมัน”

จากการที่พ่อได้ส่งเสริม ประกอบกับการที่ลุงมีความรักในการเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้ลุงมีความตั้งใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

มิได้หมายความว่าลุงเรียนเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่น เพราะลุงยังเล่นกีฬา และทำกิจกรรมต่างๆ ไปเหมือนกับเพื่อนๆ นักเรียน แต่ลุงคิดว่าลุง “เรียนเป็น” ทำให้ลุงประสบความสำเร็จในการเรียนเป็นอย่างดี ก็ขอคุยชักหน่อยนะ เพื่อประกอบความเชื่อถือ ลุงเป็นนักเรียนทุนอันดับ ๑ ของจังหวัดชุมพร เพื่อเรียนต่อในชั้น ป.กศ. ต้น

จบปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ปีการศึกษา ๒๕๐๘) ที่ปल्लीก็คือ นับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมา ๑๑ ปี มีผู้ที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี เติม ได้เกียรตินิยม อันดับ ๒ เพียง ๕ คน เท่านั้น (สมัยก่อนจบ ป.กศ. สูง เรียนต่อปริญญาตรีก็อาจจะได้เกียรตินิยมด้วย)

นอกจากนี้ ลุงยังได้ทุนขอมไปศึกษาต่อในชั้นปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาด้วย

แม้ว่า สมัยนี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องการเรียนการสอน แต่วิธีเรียนที่ลุงประสบความสำเร็จ รวม ๕ ข้อ ที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ ลุงคิดว่ายังทันสมัยอยู่เสมอ

**ข้อแรก** ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ ลุงจะรีบทำการบ้านทันที ไม่เคยเก็บไว้เป็นดินพอกหางหมู บางครั้งทำเสร็จที่โรงเรียนด้วยซ้ำ การบ้านเรื่องไหนง่ายหรือยากจนเกินไป ก็จะทำเครื่องหมายไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง

**ข้อสอง** อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ลุงอ่านตำรับตำราที่จะเรียนในวันรุ่งขึ้นทุกวัน โดยอ่านทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วก่อน แล้วจึงอ่านทำความเข้าใจในบทเรียนที่จะเรียนในวันต่อไป

**ข้อสาม** ทำโน้ตย่อ การที่ลุงอ่านตำราไปทำโน้ตย่อไป ทำให้ลุงเข้าใจและจดจำในสิ่งนั้นได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น โน้ตย่อเล็กๆ ที่ทำขนาดใส่กระเป๋าสตางค์ได้ ลุงก็นำติดตัวไปด้วย มีเวลาเมื่อใด ไม่ว่าจะบนรถเมล์หรือรถไฟ (ถ้าได้นั่ง) ก็จะหยิบอ่านโน้ตยอนั้นมาอ่าน

**ข้อสี่** เตรียมตัวสอบ ก่อนลุงจะสอบนั้น ไม่ได้อ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำอย่างที่เพื่อนหลายคนทำกัน เพราะลุงได้ทำการบ้านและอ่านหนังสือมาอย่างสม่ำเสมอแล้ว โดยเฉพาะก่อนวันสอบ ลุงจะไม่ดูการบ้านข้อที่ง่ายและยากจนเกินไปที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ เพราะข้อสอบเหล่านั้นไม่ค่อยมี แต่จะเน้นดูข้อที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ เพื่อนของลุงหลายคนที่อ่านหนังสือก่อนวันสอบอย่างเคร่งเครียดและนอนดึกมาก มักทำข้อสอบไม่ค่อยได้ เพราะส่วนใหญ่มักจะลืมและคิดอะไรไม่ค่อยออก

**ข้อสุดท้าย** ทำจิตใจให้แจ่มใส ลุงเป็นคนร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียดและไม่คิดมาก ดังนั้น สมอของลุงก็ไม่หมกหมุ่นในเรื่องอื่น จำได้แม่น ทำให้ลุงทำข้อสอบได้อย่างสบายใจ

ลองนำวิธีการของลุงไปดัดแปลงนะ อาจจะประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างลุงก็ได้

**ขอให้โชคดีนะ... ๗๗**

